



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นักวิชาการจาก มศว ระบุสังคมไทยยังกำหนดเพศจากอวัยวะภายนอก ของร่างกายเป็นหลัก

สังคมไทยกำหนดเพศด้วย การมองอวัยวะเพศเป็นหลัก ย้ำให้เด็กทำความเข้าใจตัวตนเป็นสิ่งสำคัญ สังคมเองต้องให้ทางเลือกที่หลากหลาย อย่าคิดแต่ตำหนิเด็กอย่างเดียว

รศ.ดร.นภาพรณ ะหวานนท์ อาจารย์ผู้สอนทางสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีสังคมให้ความสำคัญปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวเด็กวัยรุ่นชายตัดลูกอัณฑะ ว่า จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่ากระบวนการทางสังคมมีทางเลือกน้อยมาก สังคมจะแบ่งคนโดยยึดเพศเป็นหลัก และมีทางเลือกเพียงแค่เพศหญิงและเพศชายเพียงแค่นั้น ดูความเป็นเพศโดยเชื่อมโยงกับอวัยวะเพศเป็นหลัก ใครที่มีอวัยวะเพศชายต้องเป็นผู้ชาย ส่วนใครที่มีอวัยวะเพศหญิงก็ต้องเป็นหญิง จะเห็นว่ากรอบทางสังคมเรามีทางเลือกเพียง 2 เพศ คือหญิงกับชาย ถ้าเกินจากรอบนี้สังคมจะไม่ยอมรับ สังคมส่วนใหญ่ก็ไม่มองว่าเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาแล้ว จะมีอารมณ์ ความรู้สึก มีจิตใจ ความคิดการกระทำเป็นเช่นไร คนใดมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ตรงกับอวัยวะเพศ อย่างเช่นเด็กผู้ชาย มีอวัยวะเพศชาย ต้องแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกให้ตรงกับเพศ มิฉะนั้นสังคมจะไม่ยอมรับ และถูกมองว่าผิดปกติหรือมีความเบี่ยงเบน ความคิดในลักษณะนี้ส่งผลให้คนๆ นั้นเข้าสู่กรอบที่สังคมกำหนดซึ่งต้องมีเพียงแค่เพศชายและหญิงเพียงแค่นั้น ท้ายที่สุดบางคนต้องเข้าสู่เส้นทางการผ่าตัดแปลงเพศ และเกิดการแต่งกายที่ต้องทำให้เหมือนผู้หญิง

“ถึงตอนนี้สังคมต้องให้ทางเลือกที่หลากหลาย และทำอย่างไรให้เด็กหรือคนๆ นั้นมองและเข้าใจตัวเองว่าท้ายที่สุดแล้วตัวเองต้องการอะไร ต้องมีกระบวนการที่ทำให้มองตัวเองด้วยความเข้าใจ และไม่ควรรไปตำหนิเด็ก สังคม พ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียนต้องทำให้เขาเข้าใจตัวเองให้มากที่สุด ก่อนที่เขาจะคิดไปตัดอวัยวะเพศ หรือแปลงเพศ ให้เขาได้คิด พิจารณา ก่อนตัดสินใจ เพราะอย่าลืมว่าการตัดอวัยวะเพศนั้น เมื่อตัดแล้วไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้ว อีกทั้งต้องทำให้เด็กหรือผู้ที่ตัดสินใจตัดอวัยวะเพศหรือแปลงเพศได้เห็นว่า เมื่อตัดหรือแปลงเพศแล้ว จะมีอะไรที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของเขาบ้าง และมีอาการอะไรบ้างที่ส่งผลต่อร่างกาย สิ่งเหล่านี้สังคมควรทำความเข้าใจ และให้ความรู้แก่เด็ก บนแนวคิดและทางเลือกที่มีความหลากหลาย ซึ่งแพทย์และนักจิตวิทยาเองก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องเหล่านี้ด้วย”

ผู้สื่อข่าว : **ชาติชาย ร่ำพึง**

rewriter : **ชาติชาย ร่ำพึง**

